

Số: /KH-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH
**Xây dựng mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc”
trên địa bàn huyện Triệu Sơn**

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ). Do đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ra đời, đi vào hoạt động hiệu quả, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng và củng cố thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các mô hình tự quản phát triển chưa đồng đều; phần lớn các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn mới chỉ tập trung vào các dòng họ, nhà trường mà chưa tập trung phát huy tiềm năng của các tổ chức đoàn thể, một số tổ chức đoàn thể bước đầu đã xây dựng mô hình nhưng còn mang tính hình thức, chưa phù hợp với tinh thần chỉ đạo theo Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của Chủ tịch UBND tỉnh và chưa có sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa thực sự gắn liền với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Việc tuyên truyền để quần chúng nhân dân có thể nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động hay phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội mới chỉ là công tác của lực lượng Công an phối hợp với trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện, chưa có sự kết nối chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là lực lượng thanh niên. Mặt khác, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT chưa phát huy hết vai trò xung kích trong lực lượng thanh niên. Công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân thực sự được tiếp cận kịp thời, nhanh chóng mọi thông tin, tình hình, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT còn rất hạn chế.

Trước những tình hình nêu trên và căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Triệu Sơn, UBND huyện ban hành kế hoạch xây dựng mô hình “Loa thanh niên - vì an ninh Tổ quốc” với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Xây dựng mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc” nhằm tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò xung kích, tinh thần nhiệt huyết của tầng lớp thanh niên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh ngăn chặn mọi quan điểm sai trái, thù địch; làm cho quần chúng nhân dân thực sự được tiếp cận kịp thời, nhanh chóng mọi thông tin, tình hình, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là với Đoàn thanh niên trong công tác bảo đảm ANTT. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng thanh niên luôn thường xuyên, kịp thời phối hợp, tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ vững chắc ANTQ.

2. Yêu cầu

Công tác xây dựng mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc” phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT; hoạt động của mô hình phải được duy trì thường xuyên, liên tục và gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tránh hình thức, chạy theo số lượng làm giảm sút tinh thần nhiệt tình của quần chúng nhân dân nói chung, tầng lớp thanh niên nói riêng.

Công tác xây dựng mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc” phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phát huy được sức mạnh, tinh thần xung kích, nhiệt huyết của lực lượng thanh niên. Hoạt động của mô hình phải tạo được sự tập trung, thống nhất trong hành động, luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự hướng dẫn nội dung tuyên

truyền của lực lượng Công an, lôi cuốn được quần chúng nhân dân bằng tinh thần nhiệt huyết, sức mạnh của thanh niên.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên phải nhận thức đầy đủ, tầm quan trọng của mô hình. Quá trình xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tránh qua loa, hình thức, đối phó.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

- Tổ chức quán triệt đến mọi tầng lớp thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, xác định rõ bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc xây dựng và đưa mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc” vào hoạt động trên địa bàn, góp phần tạo khí thế, động lực, khích lệ quần chúng nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên tham gia.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo lập hồ sơ xây dựng mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đến từng thành viên và tổ chức ra mắt, phổ biến hoạt động của mô hình đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đưa mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực; chú trọng phát triển mô hình theo hướng gần gũi, gắn bó, thiết thực đối với quần chúng nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi thanh niên tự nguyện tham gia các hoạt động mô hình. Trong đó, cần tập trung một số nội dung:

+ Tiến hành xây dựng mỗi địa bàn xã, thị trấn một tổ tuyên truyền cơ sở với lực lượng nòng cốt là thanh niên và sự tham gia của lực lượng Công an đặt dưới sự điều hành, chỉ đạo trực tiếp của Ban điều hành mô hình do Công an huyện và Huyện đoàn phối hợp thành lập.

+ Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ tham gia hoạt động mô hình, trước mắt là đội ngũ tham gia các tổ tuyên truyền cơ sở tại địa bàn các xã, thị trấn. Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư trang thiết bị, vật chất cho hoạt động của mô hình; quan tâm hỗ trợ vật chất, tinh thần để các thành viên tham gia hoạt động mô hình với tinh thần tự giác, tự nguyện, sự nhiệt huyết của thanh niên.

+ Tổ chức tuyên truyền dựa trên các nội dung do Công an huyện, Huyện đoàn xây dựng hoặc xét duyệt từ các nội dung tuyên truyền do các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn xây dựng. Hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua hệ thống loa di động kết hợp với tuyên truyền miệng...

- Định kỳ thường xuyên tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của mô hình, kịp thời báo cáo đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đồng thời đề xuất chế độ chính sách, thi đua khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban chỉ đạo 138 huyện

Ban chỉ đạo 138 huyện có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp, tập trung chỉ đạo toàn diện việc triển khai xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Loa thanh niên – vì an ninh Tổ quốc”; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của mô hình.

Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch tổ chức lễ ra mắt mô hình để đưa mô hình vào hoạt động trước 30/11/2021. Chỉ đạo huy động mọi nguồn lực hợp pháp tổ chức hoạt động của mô hình đạt hiệu quả.

Đề xuất Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình (theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Triệu Sơn); đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an huyện phối hợp Đoàn thanh niên thành lập Ban điều hành hoạt động của mô hình để giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của mô hình; đồng thời định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động của mô hình, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.

2. Công an huyện

Chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đề xuất Chủ tịch UBND huyện xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng, chương trình ra mắt, duy trì hoạt động mô hình, các nội dung, biện pháp tổ chức hoạt động của mô hình; đồng thời là lực lượng nòng cốt cùng lực lượng thanh niên trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác của mô hình.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình; tham mưu Ban chỉ đạo 138 huyện ban hành quy chế hoạt động của mô hình; phối hợp Đoàn thanh niên xây dựng phương hướng, biện pháp bảo đảm mô hình hoạt động hiệu quả.

Trực tiếp cùng đoàn thanh niên thành lập Ban điều hành hoạt động của mô hình, các tổ tuyên truyền cơ sở tại các xã, thị trấn. Phối hợp cùng tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc các tổ tuyên truyền cơ sở hoạt động theo các nội dung, phương hướng đã đề ra.

Chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền liên quan đến ANTT, phối hợp cùng đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết và đề cao cảnh giác.

Giúp Ban chỉ đạo 138 huyện tổng hợp thông tin, tình hình, đánh giá những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của mô hình. Hàng tháng, đánh giá và báo cáo đề xuất phương hướng hoạt động của mô hình cho phù hợp với tình hình thực tế. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu Ban chỉ đạo 138 sơ kết hoạt động mô hình, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

3. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Triệu Sơn

Chủ trì cùng Công an huyện tham mưu xây dựng mô hình, tham mưu xây dựng quy chế hoạt động; thành lập ban điều hành mô hình và các tổ tuyên truyền cơ sở tại các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức hoạt động của mô hình.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc đoàn thanh niên các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hoạt động của mô hình.

4. Ban chỉ đạo xây dựng mô hình

Giúp việc cho Ban chỉ đạo 138 huyện, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng, ra mắt mô hình. Sau khi Mô hình được xây dựng, ra mắt và đi vào hoạt động thì Ban chỉ đạo xây dựng mô hình phải có trách nhiệm tự chuyển giao các nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động của mô hình cho Ban điều hành hoạt động của mô hình do Công an huyện phối hợp Đoàn thanh niên thành lập; đồng thời tự giải thể.

5. Ban điều hành hoạt động của mô hình

Giúp Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hoạt động của mô hình theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công an huyện và Đoàn thanh niên. Trong đó:

- Tổ chức tuyên truyền và xây dựng hoặc thẩm duyệt các nội dung tuyên truyền tới quần chúng nhân dân theo quy chế hoạt động của mô hình.
- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các tổ tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của mô hình, đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế; định kỳ 06 tháng, 01 năm tiến hành sơ kết hoạt động mô hình và kiến nghị đề xuất Ban chỉ đạo 138 huyện để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm mô hình hoạt động ý nghĩa và hiệu quả.

6. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể có liên quan

Tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân; tuyên truyền về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình; quá trình xây dựng và ra mắt hoạt động của mô hình.

Vận động thanh niên tích cực tham gia xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình; đồng thời, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo 138 huyện phân công trong quá trình triển khai xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.

7. Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện

Thường xuyên xây dựng, đưa tin, bài tuyên truyền về quá trình xây dựng và tổ chức hoạt động của mô hình; chú trọng tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình; quá trình xây dựng và ra mắt hoạt động của mô hình; hiệu quả hoạt động của mô hình trong công tác bảo đảm ANTT thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân luôn nâng cao cảnh giác.

8. Phòng tài chính

Phối hợp Công an huyện và Huyện đoàn tham mưu trình UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

9. Phòng Nội vụ

Phối hợp với Công an huyện và Huyện đoàn đề xuất Chủ tịch UBND huyện và cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.

10. UBND các xã, thị trấn

Phối hợp Công an huyện và Huyện đoàn Triệu Sơn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ công tác hoạt động của mô hình tại địa bàn cơ sở, trọng tâm là khuyến khích và hỗ trợ tổ tuyên truyền cơ sở. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi quần chúng nhân dân về ý nghĩa hoạt động của mô hình.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao cho Công an huyện phối hợp cùng Đoàn thanh niên chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan tham mưu giúp Ban chỉ đạo 138 huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này.

Hoàn thiện mọi hồ sơ và ra mắt mô hình trước 30/11/2021. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo; đồng thời tập hợp những vấn đề khó khăn vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (PV05);
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các phòng, ban ngành cấp huyện;
- BCH quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính